

สรุปการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมในความกระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจ ที่ท่านได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเสมือนคำสัญญา และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยทุกท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดระยะเวลาที่รับราชการ จึงขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากเกษียณอายุราชการ

กระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และส่งผลต่อประชาชนโดยตรงในทุกมิติ และทุกบริบท จึงขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) รวมทั้งขับเคลื่อนงานในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager) ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๑๐ ประเด็น ได้แก่

**๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้**

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขถ้วนหน้า ได้แก่ การทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินใช้ มีข้าวกิน และมีงานทำ

**๒. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน**

ปัจจุบัน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แต่ประชาชนยังคงต้องซื้อน้ำดื่ม ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน จึงขอให้การประปานครหลวง การประปาส่งเสริมภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับภารกิจจากเดิมที่ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้) ให้เพิ่มการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ รวมทั้งขอให้จัดเตรียมความพร้อมน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญ ตลอดจนติดตั้งเครื่องกรองน้ำในชุมชน เพื่อให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำหรือพื้นที่ห่างไกล โดยใช้รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ให้บริการประชาชนฟรี ทั้งนี้ ในระยะยาวต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดเพียงพอ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าน้ำประปาสามารถดื่มได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน

### ๓. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ

ขอให้สร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างของการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop ในสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้งกับไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสาธารณะ รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานที่ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Road Map) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแผนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ซึ่งจะทำให้ลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ขอให้ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหาพลังงานสะอาด อาทิ รถพลังงานไฟฟ้า (EV) และขอให้พิจารณาจัดลำดับหน่วยงานที่มีความพร้อมและทำให้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจ มีต้นทุนที่ต่ำลง เกิดการผลิตและการบริโภคทำให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น โดยขอเน้นย้ำว่าผลงานของรัฐบาลไม่ใช่การสร้างรายได้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น แต่คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีโอกาส มีรายได้ดี และมีความสุข

### ๔. พลังงานสะอาด

มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยสนับสนุนให้มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน รวมไปถึงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ในครัวเรือนให้แก่รัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนสร้างรายได้จากพลังงานสะอาด โดยการจัดตั้งธนาคารคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ทุกจังหวัดและมีการดำเนินการ อาทิ การปลูกไม้ยืนต้น การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล

### ๕. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ปัจจุบันสังคมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งคำว่า “ผู้มีอิทธิพล” สำหรับกระทรวงมหาดไทย หมายถึง คนที่ใช้อำนาจที่ตนมีไปในทางมิชอบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงหรืออันธพาล แต่เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งใช้อำนาจโดยมิชอบในการข่มเหงผู้อื่น กีดกันโอกาสจนทำให้ผู้คนไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐ อำนาจเงิน หรืออำนาจจากสายสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คือ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง สิ่งดีที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องใช้กลไกของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไป

### ๖. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service

การมุ่งหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศในอีกรูปแบบหนึ่ง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติราชการ การทำธุรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบรายการเอกสาร (Check list) ที่จะต้องใช้ดำเนินการที่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางกลับไปเตรียมเอกสารเพิ่มเติม อันเป็นการสิ้นเปลือง เสียเวลา และเสียประโยชน์ในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยขจัดช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตอีกด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยจะยกระดับแพลตฟอร์ม e-Service ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดระบบที่มีความเสถียรและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

## ๗. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยว แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคบริการต่าง ๆ ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ขอเน้นย้ำเรื่องการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยหลักการดูแลนักท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ การสร้าง “ความปลอดภัย ความสะดวก และแรงดึงดูด” จึงต้องส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกประเภท และทุกเชื้อชาติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยระบบที่พึงมี อาทิ AI อัจฉริยะ ทั้งในด้านสาธารณสุข อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นนโยบายที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

## ๘. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย

กระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนแนวคิด “มุ่งเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยกำหนดมาตรการเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน การพักหนังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้

โดยหลายเรื่องเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แต่ขอเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (OTOP) ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการประสานกับภาคเอกชน เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มการตลาดมากขึ้น การสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ซึ่งจะนำไปสู่การส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม และนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยธุรกิจในการสร้างงานสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economy) ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย มีความเข้าใจในภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเป็นอย่างดี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ขอให้เร่งนำเสนอเรื่องดังกล่าว

โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินที่เรียกว่า Digital Wallet ซึ่งหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยจะต้องสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ และการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการดำเนินโครงการดังกล่าว

## ๙. การแก้ไขปัญหาเสพติด

การแก้ไขปัญหาเสพติดต้องเป็นมาตรการเชิงรุก โดยเน้นป้องกันไม่ใช้ปราบปราม และต้องกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหากมีเสพติดในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบทางวินัย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองต้องทำงานเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้าพื้นที่ของตนเอง โดยต้องล้อมรั้วเขตปกครองตนเอง หากยาเสพติดอยู่บ้านใคร เจ้าของบ้าน เจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบฐานปล่อยปละละเลยให้ยาเสพติดเข้ามาในบ้าน ในพื้นที่ตัวเอง รวมทั้งต้องมองว่าลูกบ้านคือลูกของเรา เราป้องกันลูกของเราอย่างไร ต้องป้องกันลูกบ้านแบบนั้น ใครนำยาเสพติดเข้าบ้านเรา คนนั้นคือผู้ประสกร้าย เราจะจัดการเด็ดขาดอย่างไร ใครนำยาเสพติดเข้ามาพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ เราต้องจัดการเด็ดขาด ดังนั้น ฝ่ายปกครองต้องตื่นตัวและป้องกันยาเสพติดเข้าพื้นที่ตัวเอง โดยการใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ ซึ่งหากทุกพื้นที่ป้องกันได้ ยาเสพติดจะไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยได้เป็นผู้กำกับติดตามงานด้วยตนเอง และได้มีนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทยรับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ เพราะนโยบายของนายกรัฐมนตรี คือ นโยบายของรัฐบาล และเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่จะต้องนำมาปฏิบัติ

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี โดยอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่

#### **๑๐. การสนับสนุนการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ**

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมยกระดับให้ รพ.สต. เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผ่านการกำหนดตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่

ในประเด็นสังคมผู้สูงวัยนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีสถานชิวาภิบาลประจำท้องถิ่น เพื่อบริการให้ผู้ปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่ให้เกิดผลต่อประชาชน จะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ในการบูรณาการความร่วมมือ งบประมาณ ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เป็นหลักและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งผู้ว่า CEO คือ ผู้บริหารที่สามารถประสานเชื่อมโยงงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เป็นการรวบรวมอำนาจการบริหารเข้าสู่ราชการส่วนกลางแต่อย่างใด

สุดท้ายนี้ ขอให้ยึดหลักการงานที่ได้กล่าวกับทุกท่านแล้วว่า “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

**ประกอบด้วย**  
“ทันโลก” คือ ต้องเข้าใจสถานการณ์โลก เพื่อจะรู้ผลกระทบต่อประเทศไทย และปรับตัวได้ทัน สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ และในยามที่สถานการณ์โลกผันผวนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ (Self-Sustainability)

**“ทันสมัย”** คือ ต้องเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เข้าใจค่านิยมของยุคสมัยใหม่ เพื่อจะสามารถเชื่อมคนทุกรุ่นเข้าด้วยกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา งานในทุกด้าน โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว การพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรายได้ต่อหัวเป็นสิ่งสำคัญ การที่จะนำพาประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน จะต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

**“ทัน่วงที”** คือ ต้องตัดสินใจได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้สามารถรับมือกับ “วิกฤต” ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีโอกาสก็สามารถคว้าได้ทันอยู่เสมอ

โดยขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของทีมจังหวัด ดังนี้

- รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารงานทุกด้าน
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ทำหน้าที่เป็นเสนาธิการ เสนอเป้าหมาย แนวทางการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตลอดจนการประสาน ติดตามและประเมินผล

- ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นผู้แปลงนโยบายไปขับเคลื่อนตามภารกิจ ของส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่

- นายอำเภอ ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในระดับพื้นที่อำเภอ เพื่อบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ให้ใช้กลไกที่มีและหมั่นพิจารณาเสมอว่า คณะกรรมการต่าง ๆ และกฎระเบียบที่ใช้อยู่ นั้นยังส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ อะไรที่ไม่จำเป็นขอให้ตัดออก อะไรที่ยังช่วยให้การทำงานเป็นได้ด้วยดี ก็ขอให้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย คือ การเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม รายได้ การมีความสุข และความพึงพอใจของประชาชน เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ

สุดท้ายนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ยินดีรับผิดชอบร่วมกับบุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกคน โดยทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความเบิกบานในการทำงาน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ “ทีมมหาดไทย” ทุกประการ

-----  
สำนักนโยบายและแผน  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย